



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศฉบับลงวันที่ ๑ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยได้ดำเนินการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะบุคคลไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ดำเนินการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะบุคคลตามหลักเกณฑ์และหลักสูตรที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับของแต่ละตำแหน่ง ดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อภาคผนวก ก ผผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้กำหนดเงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งตามประกาศ ดังนี้

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
๒. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

- ๒.๑ ผู้นั้น ได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
- ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจจะก้าวล่วง เสียได้
- ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
- ๒.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๓. การสอบครั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้แล้ว หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติโดยจะไม่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีถึงลำดับที่ที่บรรจุหรือจะพิจารณาให้ออกจากราชการ ในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

อนึ่ง สำหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ ๑ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามอัตราตำแหน่งว่างเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา (ก.อบต.จังหวัดพังงา) ได้มีมติความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญจะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุธา คำเลี้ยง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

**ภาคผนวก ก**

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔  
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะบุคคลทั่วไป  
เพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สอบได้(คะแนน)
๑	๐๑	นางสาวอารีพร ทองเจิม	๗๘.๑๗
๒	๐๘	นายสุรชัย หวังดี	๗๗.๑๗
๓	๐๓	นายสิทธิพงษ์ เนื่องชมภู	๗๔.๕๐
๔	๐๖	นายสุชาติ คมขำ	๖๘.๑๗
๕	๐๗	นายธีรยุทธ สนใจจิตร	๖๔.๐๐
๖	๐๒	นายดิษพร เครือผลา	๖๓.๓๔

(ลงชื่อ).....

(นายสุธา คำเลี้ยง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

